

Số: /KH-UBND

Lạng Giang, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Lạng Giang năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm gắn với từng nhiệm vụ cụ thể và thời gian của mỗi cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tiến tới BHXH toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện về quan điểm của Đảng, Chính phủ về chính sách BHXH; tầm quan trọng của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội, tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân về vai trò và trách nhiệm đối với mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nhóm giải pháp được nêu trong Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy ở tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nhằm đạt được mục tiêu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

II. MỤC TIÊU

Duy trì, phát triển bền vững đối tượng đã và đang tham gia BHXH tự nguyện, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực hiện mục tiêu

BHXH toàn dân. Phấn đấu đến hết năm 2024 có **trên 7.300 người** tham gia BHXH tự nguyện.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2024 được UBND tỉnh giao, UBND huyện yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người tham gia vào quá trình tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện; gắn kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với thực hiện các phong trào thi đua và đánh giá kết quả công tác hằng năm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” vào tháng 5/2024, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

2. Bảo hiểm xã hội huyện

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, cụ thể:
 - + Về nội dung cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, thu hút người dân tham gia; chú trọng xây dựng kịch bản cho riêng từng nhóm đối tượng, với nội dung, hình thức truyền thông cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập...
 - + Hình thức tuyên truyền: tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở tại các xã, thị trấn và tại các thôn, tổ dân phố...
 - + Đối tượng tuyên truyền: tất cả các tầng lớp nhân dân, chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng có thu nhập ổn định, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
- Tuyên truyền vận động người dân hạn chế làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Đài phát thanh huyện tổ chức triển khai tuyên truyền tới nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện.
- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện cho các đại lý thu trên địa bàn.

- Cung cấp tài liệu, mẫu biểu liên quan đến công tác thu cho đại lý thu; cấp Biên hiệu cho đại lý thu theo quy định.

2.2. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính - Kế hoạch các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; hằng năm, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và số người tham gia bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ trì, phối hợp với ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện ban hành chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn áp dụng từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. (Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh). Năm 2024, đề xuất hỗ trợ 10% mức đóng hàng tháng cho người tham gia mới BHXH tự nguyện theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn.

2.3. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; rà soát, thống kê số người chưa tham gia BHXH tự nguyện

BHXH huyện nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký đóng, hưởng BHXH; đảm bảo giải quyết các chế độ cho người tham gia BHXH tự nguyện đầy đủ, kịp thời; tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động để người tham gia tra cứu quá trình tham gia BHXH, tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH, đại lý thu... mang lại lợi ích thiết thực cho người tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH huyện chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thống kê, rà soát người có thu nhập ổn định chưa tham gia BHXH tự nguyện như: hộ gia đình kinh doanh cá thể; lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ, người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp...

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Nêu cao vai trò, trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thống kê, rà soát xác định lực lượng lao động tham gia BHXH sát với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ trì phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan tham mưu cho

UBND huyện triển khai tổ chức, thực hiện tuyên truyền BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến năm 2025 theo Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan tham mưu, tổng hợp đưa một số chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của huyện; thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan; phối hợp với các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, mục đích, ý nghĩa của việc phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo mục tiêu Kế hoạch của UBND huyện.

Hàng năm phối hợp với BHXH huyện tham mưu UBND huyện, HĐND huyện ban hành chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện (*Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, và của tỉnh*).

Tham mưu bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện trong năm 2024 **bằng 10%** mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn áp dụng cho từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Phối hợp với BHXH huyện, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động.

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Chủ trì phối hợp với BHXH huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, mở chuyên trang, chuyên mục nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện. Thời gian thực hiện: tháng 5 hàng năm.

7. Bưu điện huyện

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống đại lý thu, mỗi đại lý thu có ít nhất 01 điểm thu trên địa bàn xã; điểm thu phải được trang bị máy vi tính (hoặc thiết bị di động) có kết nối internet để thực hiện tra soát mã số BHXH của người tham gia trong dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Căn cứ chỉ tiêu được Bưu điện tỉnh giao, Bưu điện huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho nhân viên đại lý thu (*Bưu tá xã*); xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ đạo nhân viên Bưu điện khảo sát tình hình dân cư, xác định đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả để thực hiện kế hoạch được giao; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các điểm thu của Bưu điện thực hiện quy trình nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện theo quy định của cơ quan BHXH.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chính sách BHXH tự nguyện; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

9. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy

Chỉ đạo hệ thống Dân vận xây dựng mô hình, điển hình "*Dân vận khéo*" về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; Phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện để mọi người dân hiểu và tự giác tham gia.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đến các hội viên, nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, nâng cao nhận thức về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để người dân tự giác tham gia.

Đưa nội dung vận động "*Mọi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội*" vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" hằng năm, tiếp tục duy trì hoạt động của Ban vận động nhân dân tham gia BHYT tại thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện

Chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chính sách BHXH đến đoàn viên công đoàn và công nhân lao động để người lao động khi nghỉ việc tại các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo quyền lợi của mình khi hết tuổi lao động.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn rà soát, thống kê, phân loại, trong đó ưu tiên các đối tượng có thu nhập ổn định để tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện thông qua sinh hoạt chi hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ...

13. Đề nghị Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân, chú trọng vận động nông dân sản xuất kinh doanh các cấp, lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi... tham gia BHXH tự nguyện.

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện cho đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên nhận thức đúng về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH nhất là các đoàn viên thanh niên là lao động trẻ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH tự nguyện.

14. UBND các xã, thị trấn

14.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận đến từng hộ gia đình để mọi người dân trên địa bàn hiểu được quy trình, thủ tục, ý nghĩa và lợi ích và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện.

- Tháng 5 hằng năm là “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các thôn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền tới đối tượng chưa tham gia BHXH tự nguyện.

14.2. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

- Căn cứ chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện được UBND huyện giao, UBND các xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện đến từng thôn, tổ dân phố và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương để đạt được mục tiêu đề ra.

14.3. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

- UBND các xã, thị trấn thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban vận động nhân dân tham gia BHYT tại thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách người có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể; lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ, người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp... chưa tham gia BHXH để Trưởng Ban vận động và cộng tác viên đại lý thu tuyên truyền, vận động.

- Khen thưởng cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHXH tự nguyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện ở ngành, địa phương; hằng năm tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện hiệu quả; hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND huyện (*qua BHXH huyện*) trước ngày 05 tháng đầu quý sau để tổng hợp báo cáo chủ tịch UBND huyện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của BHXH tự nguyện để nhân dân tích cực tham gia; mở cuộc vận động các tổ chức, cá nhân đóng BHXH tự nguyện tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHXH.

Phối hợp với BHXH huyện và các ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Kế hoạch này.

4. Các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung cao điểm việc chỉ đạo vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện vào tháng 5 hằng năm.

5. Giao cho Phòng Nội vụ (*Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng huyện*), chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH huyện và các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND huyện ban hành hướng dẫn khen

thường đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

6. Giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát; theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND huyện và tham mưu để UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức CT-XH huyện;
- Các Ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP; THVX;
- Lưu: VT, BHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Long